



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
4 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า

-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่า นายสุริยะไม่เคยมาปรึกษา แต่เห็นว่าเรื่องนี้แค่ไปทำความเข้าใจให้ปรากฏแล้วมาชี้แจง

-นายสุริยะ จิ้งจอกเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ยืนยันว่า การแบนสารพิษมีการลงมติอย่างถูกต้อง ได้ให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปเสียงเป็นหลักฐาน โดยช่วงอภิปรายมีการถกเถียงกันให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงให้ร่างเป็นมติและนำเสนอให้ปรับแก้ให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และสอบถามอีกครั้งซึ่งทุกคนยืนยันว่าเห็นด้วย ส่วนที่ไม่เห็นด้วยคืออยากให้เลื่อนการแบนมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่มีใครเสนอให้แบนทันที กรณีเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร เตรียมฟ้องศาลปกครองและศาลอาญา จะให้นักกฎหมายไปดูแลเพื่อเตรียมฟ้องกลับ ทั้งนี้ ได้รายงานต่อนายกฯ ถึงความจำเป็นที่ต้องเลื่อนการแบนไปอีก 6 เดือน เพราะสต็อกของเกษตรกรและร้านค้าต่างๆ มีมูลค่านับหมื่นล้านบาท ซึ่งนายกฯ เห็นด้วยและเข้าใจว่าเป็นหน้าที่คกก.วัตถุอันตรายตามกฎหมาย ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. ซึ่งอยู่ในที่ประชุมก็ไม่ได้พูดอะไร

-นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคกก.วัตถุอันตราย กล่าวว่า นายสุริยะจะประชุมคกก.วัตถุอันตรายในเดือนธ.ค.นี้ เพื่อรับรองมติวันที่ 27 พ.ย. แต่ยังไม่ได้กำหนดวันประชุม

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ผศ.ดร.ปริญญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เมื่อไม่มีการนับองค์ประชุมตอนลงมติ และไม่มีการให้กรรมการแต่ละคนออกเสียงในเรื่องที่ขอมติ มติของคกก.วัตถุอันตรายที่เลื่อนการแบน 3 สารพิษจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, สยามรัฐ, คมชัดลึก

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. ระบุว่า แต่ละพ.ต.ย.ยืนยันว่าทั้ง 3 สารพิษนั้นอันตราย ส่วนที่มีการตีตป้ายไม่เห็นด้วยกับการชะลอแบนสารพิษในแต่ละพ.ต.ย. เป็นการแสดงความเห็นเอง ไม่จำเป็นต้องส่งสัญญาณใดๆ ไปยังพ.ต.ย.ต่างๆ เพราะเชื่อว่าทุกคนคงเบื่อกับการรักษาผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากสารพิษ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯ ติดตามความก้าวหน้าการปลูกกัญชาที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร พบมีความสมบูรณ์และคุณภาพดี นำไปแปรรูปได้ง่าย โดยต้นกัญชาที่ปลูกรอบแรกมีการเก็บเกี่ยวใบและก้านใบเมื่อวันที่ 29 ต.ค. เพื่อส่งมอบให้กับรพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ นำไปผลิตยาแผนไทย ขณะนี้อยู่ในช่วงการทำดอก คาดว่าจะเก็บเกี่ยวช่อดอกได้อีกประมาณ 4 สัปดาห์

ด้าน นพ.สจจ.สกลนคร กล่าวว่า วัตถุประสงค์กัญชาที่ได้รับจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ปัจจุบันนำไปผลิตยา 3 ตำรับ ได้แก่ ยาคุชไสยาสน์ ยาแก้ลมแก้เส้น และยาทวาริตสิดวงและโรคผิวหนัง อย่างละ 5,000 ของ กระจายให้รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.วานรนิวาส และส่งเสริมนักการแพทย์แผนไทยวางแผนใช้ใน รพ.สต. ในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา เจ้าของคลินิก นพ.เกรียงศักดิ์-พญ.พิพิธพร ผู้ก่อตั้งโครงการหาดใหญ่เมดิคัล ทัวร์ซีเอ็มแอนดอานามิสซีดี เปิดเผยว่า การประชุมคณะผู้ก่อตั้งโครงการฯ มีมติจัดงานวันกัญชาโลก 17-19 เม.ย. 2563 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ. โดยจะนำผลิตภัณฑ์กัญชาจากแคนาดาและสหรัฐอเมริกา และต้นกัญชา มาแสดง พร้อมจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องกัญชา ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะ มอ.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ทำหนังสือขออนุญาตไปแล้ว 6 เดือน แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งการสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกัญชาทางการแพทย์เป็นหนทางการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงควรดำเนินการจริงจัง

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับกัญชาในหัวข้อ "The International Cannabis-based Medicine Industry 2019" วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 8.30-14.50 น. ณ อาคารบริหาร ชั้น 5 วว. เทคโนโลยี คลองห้า จ.ปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย และประโยชน์ทางการแพทย์ของสารสกัดกัญชา รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนา กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีการจัด Workshop ในกรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้านกัญชง-กัญชา สัมครเข้าร่วมการสัมมนาได้ฟรีถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2562</p>	
<p>รมช.สธ.ชวนลดหวาน สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ คั้นปากอยากเล่า -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์ภาพตารางมีตัวเลข 2 ตัว 3 ตัว ในเพจส่วนตัว ระบุว่า ได้เวลารวยสุขภาพที่ไม่ต้องเสี่ยงโชค โดยลดหวานเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด คนปกติน้ำตาลในเลือด 60-99 mg/dl และหลังกินอาหารหากเกิน 140 mg/dl เริ่มมีความเสี่ยง หากไม่ได้กินแต่น้ำตาลในเลือด 126 mg/dl ขึ้นไป แสดงว่ากำลังป่วยเป็นโรคเบาหวาน</p>	-
<p>น้ำท่วมภาคใต้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ thaigov, สำนักข่าวไทย -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรี รมว.สธ. และ รมช.สธ. มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.นราธิวาส ได้สั่งการสถานพยาบาลทุกแห่งให้การดูแลผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง สำรองยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นที่สูง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูง และขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เล่นน้ำตามลำพัง</p>	-
<p>ร่างกฎกระทรวงเครื่องมือแพทย์-ยา สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์thaigov, เว็บไซต์isaranews, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไอเอ็นเอ็น -เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2562 มีสาระสำคัญ คือ 1.ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียน และการออกใบรับจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ กำหนดให้การขอจดทะเบียน หรือผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ต้องยื่นคำขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทุกครั้ง 2.ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ 3.ร่างกฎกระทรวงการแจ้งรายละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ และ 4.ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ยา 2 ฉบับ คือ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันต้องดำเนินการเพิ่มเติม เช่น ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการผลิตยา และจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยา 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต หรือส่งยาแผนปัจจุบัน หรือการนำเข้ายา ต้องมีการรายงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>	-
<p>งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์chiangmainews -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ปี 2563 โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ผ่านกลไกสาธารณสุขระดับจังหวัด มีเป้าหมาย ร้อยละ 66 ของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ซ้ำไม่เกิน ร้อยละ 14 พัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ร้อยละ 50 และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำคู่มือการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์อนามัย 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ให้เป็นผู้ถ่ายทอดชี้แจงการดำเนินงานร่วมกับสสจ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่</p>	
<p>ขออนุญาตเปิดสปาผ่านระบบออนไลน์ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์kapook -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย กรมฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหน่วยงานนำร่องในการพัฒนาระบบการขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Biz Portal ให้บริการขออนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา เฉพาะรายใหม่ นำร่องในเขตกทม. และเตรียมขยายบริการทั่วประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยังวางแผนให้บริการขออนุญาตเปิดคลินิกและรพ.เอกชนผ่านระบบออนไลน์ภายในปีนี้ โดยลงทะเบียนได้ที่ Biz.govchannel.go.th</p>	-
<p>เครื่องสำอางปลอม สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, มติชนออนไลน์ -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า มีผู้บริโภคใช้เครื่องสำอาง ไวท์เอสเซนส์ ไวท์เทนนิ่งครีม และ ไวท์เอสเซนส์ ไวท์เทนนิ่ง โน้ท ครีม แล้วเกิดอาการแพ้ มีผื่นแดงขึ้นตามใบหน้าและมีการคัน จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการได้ปิดกิจการตั้งแต่ 9 ส.ค. 2561 ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการที่ระบุวันที่ผลิตหลังจากยกเลิกใบอนุญาตจะเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบโฆษณาทางเฟซบุ๊กชื่อ Piyatida Tantaihong มีข้อความแสดงสรรพคุณรักษาผิวแห้ง ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ได้สั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้โฆษณาแล้ว และขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังการซื้อเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางโซเชียลมีเดีย ส่วนผู้ผลิตและจำหน่าย หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เครื่องกำจัดฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์เนชั่น, เว็บไซต์thebangkokinsight, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาเครื่อง PM CLEANER ด้วยระบบ Active Plasma กำจัดฝุ่น PM2.5 โดยจะนำไปติดตั้งภายในอาคารของ รพ.นพรัตนราชธานี ทำให้ผู้ป่วยและประชาชนลดความเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นละอองในอากาศได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น</p>	-
<p>โรคท้องร่วง สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า ช่วงฤดูหนาวเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อโรต้าไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงรุนแรงได้มากที่สุด จะพบได้ในช่วงอากาศเย็น และผู้ที่เคยป่วยแล้วสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้และแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว หากอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง ถ่ายเป็นมูกเลือด อาเจียน ซึม และเพลียมาก ควรรีบไปพบแพทย์ ขอให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ อาหารค้างมื้อต้องนำมาอุ่นร้อนก่อนรับประทาน น้ำสำหรับชงนมต้องต้มให้สุก ล้างมือให้สะอาด ใช้ช้อนกลาง ตีมน้ำหรือน้ำแข็งที่สะอาด หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีการอุจจาระร่วง</p>	-
<p>นโยบายรับยาที่ร้านขายยา สื่อที่นำเสนอ : บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 4 พร้อมด้วย นพ.ชลอ ศานติวารังคณา ผอ.สพสช. เขต 4 สระบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง รพ.ปทุมธานี กับร้านยา 18 แห่งที่เข้าร่วมโครงการลดความแออัดใน รพ. ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน หอบหืด และจิตเวช</p>	-
<p>ทำถุงใส่ยาให้รพ.เพชรบูรณ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ นำห่อกระดาษ A4 มาทำเป็นถุงกระดาษมอบให้ รพ.เพชรบูรณ์ เพื่อใส่ยาให้กับผู้ป่วย เป็นการลดการใช้ถุงพลาสติก</p>	-
<p>ปฏิทินกินยา สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว รพ.สต.โคกสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จัดทำปฏิทินกินยาประจำบ้านผู้ป่วยจิตเวช 51 คน ใน 11 หมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับยาและจัดยาใส่ซองให้ผู้ป่วย เย็บติดเป็นแผงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดตามวันที่และเวลาทุกวัน แขนงไว้ที่บ้านของผู้ป่วย พร้อมติดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้ญาติปฎิบัติตลอด 24 ชั่วโมง และเบอร์โทรฉุกเฉิน 1669 มีญาติ หรือ อสม.หรือบุคคลที่ผู้ป่วยเคารพช่วยกำกับให้กินยาทุกมื้อ หลังดำเนินการ 1 ปี สามารถแก้ปัญหาการกินยาไม่ต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเวชได้สำเร็จ ผู้ป่วยทั้งหมดไม่มีอาการกำเริบ ไม่มีปัญหาต่อความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน ในปีงบประมาณ 2563 จะทดลองขยายผลในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกายอื่นๆ ที่มีปัญหาควบคุมอาการไม่ได้จากเหตุกินยาไม่ครบ หรือกินไม่ถูกต้อง</p>	-
<p>ชองบุรีแบบเรียบ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ชิกาเรตที่วางขายในไทยต้องเป็นชองรูปแบบใหม่เท่านั้น หากพบการขายชองรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ขอแจ้งเตือนร้านค้าปลีกให้ยกเลิกการจำหน่ายบุหรี่ชองรูปแบบเก่า หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่กลุ่มงานนิติการ สสจ.ชัยนาท</p>	-
<p>ผู้ป่วยจิตเวช สื่อที่นำเสนอ : เว็บแนวหน้า, เว็บไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุรักษ์ อายุ 30 ปี ผู้ป่วยอาการทางจิต จะกระโดดสะพานลอยหน้ารพ.กระบี่ โดยมีอาการหวาดระแวงเกรงคนมาทำร้าย พร้อมตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่รพ.ตลอดเวลา พ่อผู้ป่วยต้องช่วยเกลี้ยกล่อมให้เจ้าหน้าที่พยาบาลมาช่วยดูอาการ และนำตัวลงมาได้สำเร็จ</p>	-
<p>บุหรี่ไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บมติชน, เว็บบางกอกบิซนิวส์, เว็บไซต์thebangkokinsight, เว็บไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมระบบรายงานโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมรพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ หลังพบผู้ป่วยปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้ารายแรกของไทย ทั้งนี้ เพื่อควบคุมและรับมือสถานการณ์การระบาดของภาวะปอดอักเสบที่อาจรุนแรงขึ้นหลังประชาชนหลงเชื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้า สำหรับผู้มีอาการหายใจ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดท้อง มีไข้ หรือมีน้ำหนักลดร่วมด้วย ควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที	